



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่ ๑๐๗๐/๒๕๖๖

เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย และประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดำเนินการเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔๓ และเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๕๒ “ภูพานเกมส์”

เพื่อให้การบริหารกิจการมหาวิทยาลัย ดำเนินการเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔๓ และเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๕๒ “ภูพานเกมส์” เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยด้านกิจกรรมกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเงินตอบแทนนักศึกษา ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ และกฎข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของทางราชการ และมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยในการมอบหมายความรับผิดชอบ และเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการอาศัยอำนาจ ตามมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมอบหมายให้ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย และประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ๖๘๗/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔๓ “ภูพานเกมส์” ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ๘๐๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๕๒ “ภูพานเกมส์” ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. การอนุมัติไปราชการและการยืมเงินทดรองจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทุกฝ่าย มอบหมายให้รองอธิการบดีด้านบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม) เป็นผู้อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) กรณีเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เป็นอำนาจของอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ของแต่ละฝ่าย

ยกเว้น การอนุมัติดำเนินการจัดทำชุดเบิกจ่ายคืนเงินยืมทดรองจ่าย มอบหมายให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย และประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ เป็นผู้อนุมัติ

๒. การอนุมัติดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง มอบหมายให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย และประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ ตามรายชื่อเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้รับผิดชอบในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติการจัดซื้อหรือจัดจ้างและอนุมัติการเบิกจ่าย ตามโครงการหรือกิจกรรมในฝ่ายที่กำกับดูแล รายละเอียดดังนี้

๒.๑ กรณีการจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) มอบหมายให้ประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการเป็นผู้อนุมัติ โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ หัวหน้าหน่วยพัสดุ และผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ ที่ประธานคณะกรรมการ/ประธานอนุกรรมการสังกัดส่วนราชการนั้น ๆ เป็นผู้ดำเนินการ

๒.๒ กรณีการจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) มอบหมายให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ที่ประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการสังกัดส่วนราชการนั้น ๆ เป็นผู้อนุมัติ โดยต้องเสนอผ่านประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ ให้ความเห็นชอบก่อน

ยกเว้น อนุมัติการเบิกจ่ายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) กรณีเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) มอบหมายให้รองอธิการบดีด้านบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม) เป็นผู้อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๒.๓ กรณีการจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) มอบหมายให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการเป็นผู้อนุมัติ และกรณีประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ ใดที่มีได้สังกัดรองอธิการบดีกำกับดูแลฝ่าย มอบหมายให้รองอธิการบดีด้านบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม) เป็นผู้อนุมัติ

ยกเว้น อนุมัติการเบิกจ่ายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) กรณีเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) มอบหมายให้รองอธิการบดีด้านบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม) เป็นผู้อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๒.๔ กรณีการจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ขึ้นไป เป็นอำนาจของอธิการบดี

๔. การอนุมัติเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เงินตอบแทนนักศึกษา และรายการค่าตอบแทนอื่น ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายอื่น มอบหมายให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติ โดยต้องเสนอผ่านประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ ให้ความเห็นชอบก่อน

๕. ให้อธิการบดีมีรักษาการตามประกาศฉบับนี้ กรณีมีข้อที่ต้องวินิจฉัยให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

การมอบอำนาจตามคำสั่งนี้เป็นการมอบหมายเฉพาะงานดำเนินการเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔๓ และเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๕๒ “ภูพานเกมส์” เท่านั้น

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารแนบท้าย คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๐๗๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการฯ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดำเนินการเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔๓ และเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๕๒ “อุทยานเกมส์”

๑. เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔๓

ผู้มีอำนาจลงนาม การอนุมัติไปราชการและ การยืมเงินทดรองจ่าย	ประธานกรรมการ/ประธาน อนุกรรมการ และผู้มีอำนาจ ลงนามในชุดเบิกการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง	คณะกรรมการ/คณะกรรมการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่
ผศ.ดร.รัฐพล ฤทธิธรรม ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ทำแสนบาทถ้วน)	ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา	๑ บริหารจัดการการแข่งขันกีฬานักศึกษา	๖๘๕,๗๖๕	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
กรณีเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ทำแสนบาทถ้วน) ให้เสนอ อธิการบดี	อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพแก้ว	๑) คณะกรรมการกองอำนวยการจัดการแข่งขัน ๒) คณะอนุกรรมการดำเนินการฝ่ายขบวนพาเหรด และฝ่ายเชียร์ ในพิธีเปิด - ปิด ๓) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันประจักษ์สโมสรกีฬา แต่ละชนิด และการมีส่วนร่วม ๔) คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษา	๒๒๘,๒๔๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๙๗,๘๑๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำกองพัฒนานักศึกษา
ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโงะ	ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโงะ	คณะกรรมการฝ่ายจัดทำระบบการลงทะเบียนเข้ารวมการ แข่งขันออนไลน์รายงานผลการแข่งขัน และประเมินผล	๒๐๐,๐๐๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน
ผศ.ดร.รัฐพล ฤทธิธรรม	ผศ.ดร.รัฐพล ฤทธิธรรม	คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามกีฬา ที่ใช้ในการแข่งขัน	๔๔๐,๓๖๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ผู้มีอำนาจลงนาม การอนุมัติไปราชการและ การยืมเงินทดรองจ่าย	ประธานกรรมการ/ประธาน อนุกรรมการ และผู้มีอำนาจ ลงนามในชุดเบิกการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง	คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่
	อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม	๑) คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีเปิด - ปิด ๒) คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง ๓) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและที่พัก	๓๐๐,๐๐๐ ๑,๙๕๐,๘๐๐ ๑,๐๑๒,๙๒๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
	ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน	คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกีฬาอาจารย์และ กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๕๐๐,๐๐๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำกองนโยบายและแผน
	ผศ.ก้องภพ ขาอมาตย์	คณะกรรมการประเมินการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กีฬาที่ รับผิดชอบ เซปักตะกร้อ)	๙๘,๓๓๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
	ผศ.ดร.พชฌจักร์ สิทธิ	๑) คณะอนุกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กีฬาที่ รับผิดชอบ เซปักตะกร้อ) ๒) คณะอนุกรรมการฝ่ายประกวดทักษะดนตรี/ขับร้อง	๑๒๘,๒๐๐ ๖๓,๗๘๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์
	รศ.ดร.สรุทธิ บุญเกิดรัมย์	คณะอนุกรรมการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กีฬาที่รับผิดชอบ มวยสากลสมัครเล่น และมวยไทยสมัครเล่น)	๑๕๑,๑๘๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	ผศ.ดร.สามารถ อัยการ	๑) คณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาเทเบิลเทนนิส ๒) คณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาอีสปอร์ต ๓) คณะอนุกรรมการฝ่ายมอบเหรียญรางวัล	๑๐๑,๘๐๐ ๔๗,๑๒๐ ๕๖,๑๐๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำคณะวิทยาการจัดการ
	ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยี่มิน	คณะอนุกรรมการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กีฬาที่รับผิดชอบ วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง)	๑๘๒,๕๐๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร	๑) คณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาแบดมินตัน ๒) คณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาหมากรุกและกีฬากระดานและกีฬากระดาน	๑๘๘,๕๑๐ ๕๑,๘๘๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้มีอำนาจลงนาม การอนุมัติไปราชการและ การยืมเงินทดรองจ่าย	ประธานกรรมการ/ประธาน อนุกรรมการ และผู้มีอำนาจ ลงนามในชุดเบิกการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง	คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	หัวหน้าเจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่
	ผศ.ดร.วสันต์ ศรีธีระชัย	คณะอนุกรรมการคณะครุศาสตร์ (กีฬาที่รับผิดชอบ ฟุตบอล ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทนนิส กรีฑา แฮนด์บอล และบาสเกตบอล ๓X๓)	๑,๓๓๒,๓๑๕	หัวหน้าเจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำคณะครุศาสตร์
	อาจารย์กรกช มาตะรัตน์	๑) คณะอนุกรรมการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กีฬาที่รับผิดชอบ เทควันโด ฮักกีโด และลิลาต) ๒) คณะกรรมการฝ่ายถ่ายทอดสดงานกีฬา	๓๐๙,๕๔๐ ๑๐,๕๐๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
	ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข	คณะอนุกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย (กีฬาที่รับผิดชอบ แฮนด์บอล)	๑๖๙,๙๕๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
	ผศ.ดร.ณิรนุช วรโธสง	คณะกรรมการฝ่ายการแพทย์และพยาบาล	๖๖,๗๐๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	นางอุดมพร บุตรสุวรรณ์	คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้	๓๙,๐๐๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
รวมทั้งสิ้น			๑๐,๐๐๐,๐๐๐	

๒. เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๕๒

ผู้มีอำนาจลงนาม การอนุมัติไปราชการและ การยืมเงินทดรองจ่าย	ประธานกรรมการ/ประธาน อนุกรรมการ และผู้มีอำนาจ ลงนามในชุดเบิกการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง	คณะกรรมการ/คณะกรรมการ คณะกรรมการ/คณะกรรมการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่
ผศ.ดร.รัฐพล ฤทธิธรรม ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)	ผศ.ชาคริต ขาวขี้ตี่ปรีชา	๑ บริหารจัดการการแข่งขันกีฬานักศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
กรณีเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้เสนอ อธิการบดี	อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรพนแก้ว	๑) คณะกรรมการกองอำนวยการจัดการแข่งขัน ๒) คณะอนุกรรมการดำเนินการฝ่ายขบวนพาเหรด และฝ่ายเชียร์ ในพิธีเปิด - ปิด ๓) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันประจักษ์นามกีฬา แต่ละชนิด และกรรมวิธีส่วนร่วม	๘๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕,๔๐๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำกองพัฒนานักศึกษา
	ผศ.ดร.สมบูรณ์ ขาวชายโขง	คณะกรรมการฝ่ายจัดทำระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมการ แข่งขันออนไลน์รายงานผลการแข่งขัน และประเมินผล	๓๙,๐๐๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน
	อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม	๑) คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีเปิด - ปิด ๒) คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง ๓) คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโลโก้ที่ศูนย์ปกรณ	๒๐๐,๐๐๐ ๙๘๑,๐๐๐ ๒๐๗,๓๐๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	ผศ.ดร.พศุภฉัจฉกร สิทธิ	๑) คณะอนุกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กีฬาที่ รับผิดชอบ เซปักตะกร้อ)	๑๑,๖๔๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์
	รศ.ดร.สรวิณี บุญเกิดรัมย์	คณะกรรมการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กีฬาที่รับผิดชอบ กีฬาฮาเฮ)	๑๒,๔๕๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้มีอำนาจลงนาม การอนุมัติไปราชการและการ การยืมเงินทรอจ่าย	ประธานกรรมการ/ประธาน อนุกรรมการ และผู้มีอำนาจ ลงนามในชุดเบิกการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง	คณะกรรมการ/คณะกรรมการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่
	ผศ.ดร.สามารถ อัยกร	๑) คณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาเทเบิลเทนนิส ๒) คณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาอีสปอร์ต ๓) คณะอนุกรรมการฝ่ายมอบถ้วยรางวัลและของที่ระลึก	๑๙,๒๖๐ ๓๒,๘๔๐ ๒๖,๗๐๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำคณะวิทยาการจัดการ
	ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยี่มิน	คณะอนุกรรมการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กีฬาที่รับผิดชอบ เปตอง)	๒๐,๘๘๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร	๑) คณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาแบดมินตัน ๒) คณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาหมากล้อมกระดาน	๗๕,๑๐๐ ๑๓,๑๖๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
	ผศ.ดร.วสันต์ ศรีธีรบุญ	คณะกรรมการคณะครุศาสตร์ (กีฬาที่รับผิดชอบ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทนนิส กอล์ฟ แอโรบิกแดนซ์ และ บาสเกตบอล ๓x๓)	๒๖๙,๔๓๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำคณะครุศาสตร์
	อาจารย์กรกช มาตะรัตน์	๑) คณะกรรมการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กีฬาที่รับผิดชอบ ติลาต) ๒) คณะอนุกรรมการฝ่ายถ่ายทอดสดงานกีฬา	๗๓,๒๘๐ ๕,๐๐๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
	ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข	คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย (กีฬาที่รับผิดชอบ แฮร์บอล)	๒๙,๔๖๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
	ผศ.ดร.ณิรันดร์ วรไธสง	คณะกรรมการฝ่ายการแพทย์และพยาบาล	๑๗,๗๐๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้มีอำนาจลงนาม การอนุมัติไปราชการและ การยืมเงินทดรองจ่าย	ประธานกรรมการ/ประธาน อนุกรรมการ และผู้มีอำนาจ ลงนามในชุดเบิกการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง	คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่
	ผ.ศ. ก้องภพ ขวามาศย์	คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และ กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๑๖,๘๐๐	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ประจำคณะสถาบันวิจัยและพัฒนา
รวมทั้งสิ้น			๒,๕๔๖,๔๐๐	